

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. ขอบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓
กรณีรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจำปี ๒๕๖๒ ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุมด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณากรณีรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจำปี ๒๕๖๒ (Human Rights in Asia-Pacific : Review of 2019) ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งที่ประชุมได้มีความเห็นว่า หากจะมีการชี้แจงเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวนายสิริภพ กรณ์อรุช หรือ รุ่งศิลา นั้น ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลในการตัดสินใจให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวของศาลทหาร และเห็นชอบให้ออกคำชี้แจงในเรื่องนี้ โดยมีมติ ๕ ต่อ ๑ นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตามความเห็นของที่ประชุมดังกล่าวข้างต้นแล้วพบว่า คณะทำงานว่าด้วยการควบคุมตัวโดยพลการของสหประชาชาติ (UN Working Group on Arbitrary Detention) ได้ออกรายงานในเรื่องนี้เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และศาลทหารกรุงเทพได้มีหนังสือ ที่ กท ๐๒๐๒.๑.๓/๓๔๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ แจ้งว่า ศาลฯ ได้อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายสิริภพฯ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามข้อมูลจากศาลทหารกรุงเทพและศาลอาญา ซึ่งรับโอนคดีของนายสิริภพฯ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศาลทั้งสองไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลในการอนุญาตให้ปล่อยหรือไม่ปล่อยชั่วคราวนายสิริภพฯ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่จะใช้พิจารณาว่า ข้อความในเรื่องนี้ที่ปรากฏในรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจำปี ๒๕๖๒ ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นการรายงานโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมหรือไม่ ดังนั้น เมื่อไม่มีข้อมูลเพียงพอ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเห็นว่าไม่ควรมีการชี้แจงในประเด็นดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบไม่ชี้แจงประเด็นเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวนายสิริภพ กรณ์อรุช หรือ รุ่งศิลา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอ

๒. มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนแก้ไขร่างคำชี้แจงต่อรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจำปี ๒๕๖๒ (Human Rights in Asia-Pacific : Review of 2019) ตามความเห็นที่ประชุม และเสนอประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อตรวจและสั่งออกไป

๒. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ และมาตรการของรัฐในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ (ระหว่างวันที่ ๓ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบรายงานผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ และมาตรการของรัฐในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบระหว่างวันที่ ๓ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นสำคัญ ได้แก่ ๑) สถานการณ์ทั่วไป ๒) มาตรการด้านสาธารณสุขและผลกระทบด้านสุขภาพ ๓) มาตรการด้านการศึกษาและผลกระทบ

๔) มาตรการด้านเศรษฐกิจและผลกระทบ ๕) มาตรการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลกลุ่มต่าง ๆ และผลกระทบ เช่น กลุ่มคนไร้บ้าน ผู้สูงอายุ คนพิการ และกลุ่มนักโทษและผู้ต้องขังในเรือนจำ เป็นต้น ๖) ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น และมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป

๓. ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบรายงานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นการประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในมิติสิทธิมนุษยชน (รายสัปดาห์) จำนวน ๒ สัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ และระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๕ เมษายน ๒๕๖๓ โดยเป็นการประมวลข่าวที่ปรากฏจากแหล่งต่าง ๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การประเมินผลตอบรับของทางสังคม และแนวทางที่อาจแก้ไข รวมถึงข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ประกอบด้วย กลุ่มเด็กเร่ร่อน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มคนไร้บ้าน กลุ่มแรงงานข้ามชาติ (แรงงานต่างด้าว) และกลุ่มชาติพันธุ์/คนไร้สถานะทางทะเบียนจากการสัมภาษณ์ผู้ทำงานจากเครือข่ายที่เกี่ยวข้องประกอบกับแหล่งข้อมูลเปิดอื่น ๆ

๔. การดำเนินการของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและองค์กรในต่างประเทศต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องการดำเนินการของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและองค์กรในต่างประเทศต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นการประมวลข้อมูลการดำเนินการของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและองค์กรในต่างประเทศต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ รวมทั้งข้อมูลการเผยแพร่แถลงการณ์/ข่าวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เกี่ยวกับโรคโควิด ๑๙ โดยเครือข่ายต่างประเทศ รวมถึงสรุปยอดจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด ผู้เสียชีวิตใหม่ และผู้เสียชีวิตสะสมของประเทศสมาชิก SEANF โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

๕. รายงานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ OECD Fostering Responsible Business Conduct (RBC)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบรายงานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ OECD Fostering Responsible Business Conduct (RBC) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มอบหมายผู้แทนจากสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเข้าร่วมประชุมและได้จัดทำรายงานสรุปภาพรวมและสาระสำคัญของโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินงานของโครงการได้มีการแปลเอกสารของ OECD เป็นภาษาไทย โดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับ OECD ดำเนินการจัดจ้างแปลเอกสาร OECD Guidelines for Multinational Enterprises และ OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้ตรวจสอบคำแปลแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์เผยแพร่และใช้ประกอบการฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ

๖. การปรับปรุงแบบและวิธีทำงานเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องการปรับปรุงแบบและวิธีการทำงานเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ตามที่คณะทำงานส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนได้จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ และมีมติมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการรวบรวมข้อมูล ความเห็น และใฝ่ระวังสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) โดยร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคทั้ง ๖ แห่งทั่วประเทศ เพื่อติดตามสถานการณ์และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในแต่ละภูมิภาค และประสานการรวบรวมข้อมูลจากภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้จัดแจ้งไว้กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียน การรับจดทะเบียน และการเลือกตนเองขององค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ทำบันทึกความร่วมมือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อนำมาประมวล วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) และ (๕) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๓) และ (๕) ประกอบกับมาตรา ๔๒ ต่อไป ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กสม. เร่งประสานภาคีเครือข่ายและเปิดช่องทางจากประชาชนแล้วนำมาประมวลและวิเคราะห์เพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤติโรคโควิด ๑๙ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

๗. ข่าวประชาสัมพันธ์และแถลงการณ์เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์โรคโควิด ๑๙ ที่เผยแพร่ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๕ เรื่อง

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และแถลงการณ์เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์โรคโควิด ๑๙ ซึ่งเผยแพร่ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๕ เรื่อง และได้มีสื่อมวลชนนำไปเผยแพร่ต่อ ดังนี้

๑. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กสม. ยกประเด็นผลกระทบสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์โรคโควิด ๑๙ เป็นประเด็นสำคัญในแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๓ เผยแพร่เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๒. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประธาน กสม. ชี้ รัฐพึงคัดกรองผู้ติดเชื้อโรคโควิด ๑๙ ด้วยชุดตรวจแบบรวดเร็วนอกเหนือจากการเว้นระยะห่างระหว่างกัน เผยแพร่เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

๓. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประธาน กสม. วอนให้รัฐคัดกรองคนก่อนให้ไปอยู่ในอาคารในพื้นที่ควบคุมโดยใช้ชุดตรวจแบบรวดเร็ว และไม่ควรถูกให้อยู่ในห้องพักเดียวกันเกิน ๑ คน เว้นแต่เป็นคนใกล้ชิดกัน เผยแพร่เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓

๔. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของ กสม. เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ เผยแพร่วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓

๕. ชาวประชาสัมพันธ์ เรือง กสม. เร่งประสานภาคีเครือข่าย และเปิดช่องทางจากประชาชน ถ้วนนำมาประมวลและวิเคราะห์เพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤติโรคโควิด ๑๙ เผยแพร่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

๘. การเสนอชื่อบุคคลหรือสถาบัน สมัครเข้ารับรางวัล UNESCO - Madanjeet Singh Prize for the Promotion of Tolerance and Non - Violence ประจำปี ๒๕๖๓

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องผู้ได้รับการเสนอชื่อสมัครเข้ารับรางวัล UNESCO - Madanjeet Singh Prize for the Promotion of Tolerance and Non - Violence ประจำปี ๒๕๖๓ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ดำเนินการประสานไปยังผู้ได้รับการเสนอชื่อตามมติที่ประชุมแล้ว ได้รับแจ้งว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่ประสงค์ในการสมัครเข้ารับรางวัลดังกล่าว